

อัตราดอกเบี้ยและการคำนวณ :

ตามประกาศของบริษัทฯ การคำนวณแบบรายงวดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) การผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ใช้เพื่อการคิดส่วนลดดอกเบี้ยกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่สาขาหรือ <http://www.microleasingplc.com>

คำนวณ : คิดจากยอดสินเชื่อ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และจำนวนงวด

หากผิดนัดชำระค่างวด : บริษัทฯ จะมีการคิดเบี้ยปรับสูงสุด เท่ากับร้อยละ 36 ต่อปี ของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัดชำระ แต่จะงดจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น

หากผิดนัดชำระค่างวดติดต่อกัน 2 งวด : บริษัทฯ จะมีการบอกเลิกสัญญาและมีการตัดตามทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน

ตัวอย่าง : ผู้เช่าซื้อต้องการซื้อรถบรรทุกมือสอง 990,000 บาท เงินดาวน์ 180,000 บาท ยอดวงสินเชื่อ 810,000 บาท (ยอดเงินต้นที่ต้องผ่อน) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 7.5% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด (5ปี) แบบชำระค่างวดเท่ากับทุกงวด กรณีผิดนัดชำระอัตราเบี้ยปรับ 36% ต่อปี โดยใน **ตัวอย่าง :**

ผู้เช่าซื้อชำระปกติในงวดแรก แต่ผิดนัดชำระในงวดที่ 2

งวดแรกชำระปกติ :

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = $810,000 \times 7.5\% \times 5 \text{ ปี} = 303,750 \text{ บาท}$
 จำนวนเงินผ่อน/งวด = $\frac{\text{ยอดสินเชื่อเช่าซื้อ} + \text{ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด}}{\text{จำนวนงวด}}$
 = $(810,000 + 303,750) / 60 = 18,562.50 \text{ บาท}$

*** ค่างวดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยผู้เช่าซื้อรับผิดชอบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าเบี้ยปรับผิดนัด :

จำนวนเงินค่างวดที่ค้างชำระ x อัตราค่าเบี้ยปรับ(%) x จำนวนวันที่ค้างชำระ

$= \frac{18,562.50 \times 36\% \times 30}{365} = 549.25 \text{ บาท}$

*** ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเบี้ยปรับส่วนเพิ่ม ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมนอกจากค่างวด

เริ่มสัญญา	ครบปีที่ 1 ถึง ช่วงปีที่ผ่อน	ครบปีสุดท้าย
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตรวจสอบสภาพรถ - ค่าธรรมเนียมจัดสัญญา - ค่าวางกรแสตนบี - ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ - ค่าเบี้ยประกันภัย / พ.ร.บ. <small>*** ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ</small>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตรวจสอบสภาพรถ - ค่าภาษีรถ - ค่าเบี้ยประกันภัย / พ.ร.บ. <small>*** ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ</small>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตรวจสอบสภาพรถ - ค่าภาษีรถยก - ค่าโอนกรรมสิทธิ์ - ค่าเบี้ยประกันภัย / พ.ร.บ. - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆตามสัญญา <small>*** ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ</small>

หลักการผ่อนชำระ



- ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
 - ทำให้งวดแรกๆมีดอกเบี้ยมาก
 - ค่างวดช่วงแรก เมื่อตัดดอกเบี้ยแล้ว จึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย
*****หากปิดบัญชีก่อนกำหนดจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยคิดแบบ "ลดต้นลดดอก"**

ลำดับการตัดชำระหนี้

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่างวดตามสัญญาจำนวนแล้ว จะตัดชำระเงินในในแต่ละงวด โดยเรียงลำดับดังนี้

ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) > ดอกเบี้ยผิดนัด > ดอกเบี้ยปกติ > เงินต้น

ทั้งนี้ หากท่านชำระหนี้กับบริษัทฯ แล้วแต่ท่านไม่ดำเนินการชำระ บริษัทฯ จะนำเงินไปตัดจากค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยปกติ และเงินต้นของวงสินเชื่อชำระค่าที่ส่งก่อน แล้วจึงตัดชำระงวดที่ค้างของวงสินเชื่อตามลำดับ หรือ หากชำระล่าช้ากว่ากำหนดวงเงินที่เหลือ จะนำไปตัดส่งงวดในลำดับต่อไป



สินเชื่อสำหรับลูกค้าเก่าปิดจัดใหม่

สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับผู้เช่าซื้อเดิมของบริษัทฯ ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 งวดและมีความต้องการใช้เงินก้อนหมุนเวียนในกิจการเพื่อช่วยบรรเทาการผ่อนชำระและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าซื้อ

วงเงินสินเชื่อ

ให้วงเงินสินเชื่อ 60% - 85% ของราคาประเมินปัจจุบัน หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

12 - 60 งวด

ค่าเบี้ยปรับขึ้นต่ำ

ค้างชำระ 1 งวด ไม่มีค่าเบี้ยปรับขึ้นต่ำ
 ค้างชำระ 2 งวด ค่าเบี้ยปรับส่วนเพิ่ม 5% ของค่างวด (ปิดเศษสตางค์ลง)
 ค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป ค่าเบี้ยปรับส่วนเพิ่ม 15% ของค่างวด (ปิดเศษสตางค์ลง)

อัตราค่าติดตามทวงหนี้

ค้างชำระ 1 งวด ค่าติดตาม 50 บาท
 ค้างชำระ 2 งวดขึ้นไป ค่าติดตาม 100 บาท

ประกันภัยที่ต้องทำ

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

คุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าอนามัย และเงินปลงศพกรณีเสียชีวิต ค่าสินไหมทดแทนสูญเสียชีวิตและเงินชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัว เป็นผู้ขับขี่ใน ประกันภัยภาคบังคับ ต้องมีการทำประกันภัยตามกฎหมายทุกคัน หากไม่ทำจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
(กรณีผู้เช่าซื้อไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้นำรถคันนั้นไปใช้ จะมีความผิดทั้ง 2 ข้อหา)

ประกันภัยภาคสมัครใจ

เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันภัย อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ รวมถึงการประกันตัวผู้ขับขี่ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท

ประกันภัยที่ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อขอสินเชื่อ เพราะไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ แต่อาจมีประโยชน์ต่อท่าน

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง จากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อทางบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้คงค้างแทนผู้เช่าซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้เช่าซื้อควรศึกษารายละเอียดและเลือกทำประกันกับบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆ ได้

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เพื่อความคุ้มครองอุบัติเหตุเฉพาะบุคคลที่ทำให้เกิด การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์

คำถามที่พบบ่อย

Q: ประโยชน์ของการทำประกัน

A: ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รถหาย ไฟไหม้ หรือภัยอื่นๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

Q: ผู้เช่าซื้อต้องทำประกันภัยด้วยทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไร

A: ทุนประกันภัยไม่น้อยกว่ายอดสินเชื่อเช่าซื้อหรือไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่ารถตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ และให้ทำประกันภัยประเภทที่ 1 ตลอดอายุสัญญา หรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ และบริษัทประกัน

Q: ทำทุนประกันต่ำกว่ามูลค่ารถจะเกิดอะไรขึ้น

A: กรณีทำทุนประกันต่ำกว่ามูลค่ารถจะได้ค่าสินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจริงเทียบกับทุนประกันภัย

Q: การนำรถไปใช้ในต่างประเทศ

A: ห้ามนำรถไปใช้ในต่างประเทศ เว้นแต่ - บริษัทฯ อนุญาตเป็นรายกรณีตามคำร้องของผู้เช่าซื้อ ก่อนนำรถออกนอกประเทศ - เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้เช่าซื้อเช่าเอกสารไปยังที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอนำรถยนต์ออกใช้ขึ้นรถสาธารณะตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ความรับผิดชอบของผู้เช่าซื้อหลังรถหรือสินทรัพย์ถูกยืมมาขายทอดตลาด

กระบวนการก่อนขายทอดตลาด

Q: ความรับผิดชอบของผู้เช่าซื้อก่อนรถถูกยืมมาขายทอดตลาด

A: ผู้เช่าซื้อจะถูกบอกเลิกสัญญา หากไม่ชำระค่างวด อาจจะถูกบอกเลิกและถูกยึดรถได้ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือบอกกล่าว 30 วัน ลูกคามีภาระรับผิดชอบ ภาระหนี้ค่าเช่าซื้อคงค้างทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บได้ และค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้

กระบวนการหลังขายทอดตลาด

Q: ความรับผิดชอบของลูกค้าหลังรถถูกยืมมาขายทอดตลาด

A: ลูกค้ามีภาระรับผิดชอบหนี้ส่วนที่ยังคงค้างชำระตามสัญญาเช่าซื้อ และค่าใช้จ่ายในการขายถ้ามีเงินเหลือจากการหักชำระหนี้ จะคืนเงินให้ลูกค้าต่อไป หากขาดทุน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบภาระหนี้ที่เหลือจนครบทั้งหมด

Q: ความรับผิดชอบของผู้ค้า

A: ผู้ค้าต้องรับผิดชอบหนี้ในส่วนของผู้ค้าแก่บริษัทฯ ตามสัญญาฯ

Q: วิธีการนำรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ ค่างวดไปขายต่อที่ถูกต้อง

A: หากยังไม่ผ่อนครบ ห้ามนำไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากกรมสิทธิรถยังเป็นของบริษัทฯ หากต้องการขายต่อ ให้ติดต่อมายังบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทางบริษัทฯจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เช่าซื้อทราบ โดยเงินที่ได้จากการขายรถเมื่อหักภาระหนี้ตามสัญญาแล้วเงินที่เหลือก็จะเป็นของผู้เช่าซื้อต่อไป

Q: หากลูกค้าต้องการคืนรถ

A: ผู้เช่าซื้อต้องคืนรถบรรทุกที่เช่าซื้อคืนในสภาพที่ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับวันที่รับรถบรรทุกไปใช้งาน พร้อมกับอุปกรณ์ส่วนควบจะให้

ช่องทางการติดต่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

- ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : **034-109-200**
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ : **แอดไลน์ @Microleasing**
- Website : **http://www.microleasingplc.com**
- ติดต่อสาขาใกล้บ้าน



สแกนเพื่อรับเอกสารแบบดิจิทัล

"อย่าหลงเชื่อ! กลุ่มคนฉ้อโกงอ้างชื่อ Micro Group ปลอมแปลงตราสัญลักษณ์ ภาพผู้บริหารเพื่อหลอกลวงเงิน ชักชวนลงทุน เสนอวงเงินกู้พิเศษ เสนอช่วยรับชำระหนี้ เรียกรับเงินหรือค่าดำเนินการในรูปแบบต่างๆ กลุ่มบริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าไม่มีนโยบายในการติดต่อทำโดยตรงเพื่อดำเนินการดังกล่าวในทุกกรณี ไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ อย่าหลงเชื่อ อย่าโอนเงิน อย่ากดลิงค์ หากไม่แน่ใจสามารถติดต่อปรึกษา ได้ทุกช่องทางติดต่อ"

"กู้เก่าที่จำเป็นและชำระคืนใหม่"

ช่องทางการชำระเงิน

เคาน์เตอร์ธนาคาร : เฉพาะธนาคารกรุงเทพ

Mobile Banking : ได้ทุกธนาคาร

จุดให้บริการ : Counter Service 7-11

ค่าธรรมเนียมบริการการรับชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ให้บริการกำหนด

ลงชื่อ : _____
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ : _____
ลูกค้า

